

CÔNG TY CP THÀNH AN 77 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 19 /TA77/TCKT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 04 tháng 04 năm 2023

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v: Giải trình ý kiến nhấn mạnh trong BCTC kiểm toán năm 2022)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên doanh nghiệp: Công ty CP Thành An 77
- Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thuý Phương - Chức vụ: Tổng giám đốc
- Địa chỉ trụ sở: Liên Sơn, Kim Bảng, Hà Nam
- Mã số thuế: 0700100257
- Ngành nghề kinh doanh: sản xuất xi măng các loại

Tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty CP Thành An 77 (sau đây gọi tắt là Công ty), kiểm toán viên đưa vấn đề cần nhấn mạnh như sau:

“ ... Như đã trình bày tại mục 4 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính - Giả định về khả năng hoạt động liên tục, tại thời điểm 31/12/2022, Tại ngày 31/12/2022, Công ty đã ngừng các hoạt động chính, các khoản nợ ngắn hạn của Công ty vượt quá tài sản ngắn hạn số tiền 130.106.945.894 VND. Trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, Tổng công ty có kết quả kinh doanh lỗ với số tiền là 6.990.349.458 VND. Công ty đang chịu một khoản lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2022 là 205.286.607.891 VND, dẫn đến thâm hụt vốn chủ sở hữu 191.377.385.857 VND. Khả năng hoạt động liên tục của Công ty phụ thuộc vào việc gia hạn các khoản vay, nợ phải trả các nhà cung cấp các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty...”

Công ty chúng tôi xin giải trình nội dung trên như sau:

Hiện tại, do thiếu vốn lưu động để SXKD và Công ty vẫn đang trong quá trình tái cấu trúc tình hình tài chính nhằm ổn định tình hình sản xuất kinh doanh. Hoạt động chính của công ty là cho thuê MMTB, nhận gia công thuê cho các khách hàng nhằm có nguồn tiền trả nợ cho ngân hàng, trả nợ cũ tiền thuế với ngân sách nhà nước, tính cho đến thời điểm cuối năm 2022, Công ty đã trả được hết nợ gốc tiền các loại thuế, chỉ còn nợ tiền chậm nộp, trả lương cho người lao động, nợ khác... Các chủ nợ cũng có nhiều chia sẻ với



khó khăn của doanh nghiệp nên có những động thái giãn, hoãn chưa đòi nợ, hoặc đề nghị doanh nghiệp xây dựng kế hoạch trả nợ dần trên nguồn thu hiện có.

Hoạt động chính của Công ty vẫn duy trì như: gia công xi măng cho các đối tác và vẫn được tiếp tục thực hiện các hợp đồng gia công này trong năm 2023.

Bên cạnh đó, với vai trò của các cổ đông lớn trong công ty đã hỗ trợ tìm kiếm thêm công việc nhằm khai thác các tài sản hiện có của doanh nghiệp, cử người tham gia vào công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp, thậm chí có những thời điểm công ty gặp khó khăn về tài chính thì các cổ đông hỗ trợ cho vay vốn để công ty duy trì hoạt động. Do vậy, các vấn đề nhấn mạnh mà KTV đưa ra trong báo cáo kiểm toán năm 2022 sẽ được khắc phục khi công ty đã tái cấu trúc được toàn diện tình hình SXKD và các công việc này đòi hỏi nhiều thời gian và công sức.

Bằng công văn này, Công ty chúng tôi xin giải trình các vấn đề nhấn mạnh trên BCTC kiểm toán năm 2022 tới Quý Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Quý Ủy ban chứng khoán.

Công ty chúng tôi xin cam đoan nội dung trên là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các giải trình trên.
Xin trân trọng kính chào !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Châu Phương